

สถานี ก.ค.ศ.

## พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครู ผู้ช่วย

นำเสนอมื่อ : 22 ส.ค. 2559

สถานี ก.ค.ศ.

พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน  
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้หมดเขตการรับสมัครสอบแข่งขันไปแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ซึ่งพบว่าผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นจำนวนมากได้โทรศัพท์สอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อใช้ประกอบการสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้  
ผมหวังว่าทุกท่านจะสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครได้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าวแน่ครับ ทั้งนี้ได้มีขอคำถามที่น่าสนใจจากผู้สมัครสอบแข่งขัน และเห็นว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆ ท่าน จึงขอนำมาบอกกล่าวให้ความรู้กัน ดังนี้

**ข้าราชการครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอบถามว่า  
ขณะนี้ตนเป็นข้าราชการครูสายงานการสอน ตำแหน่งครู คศ.1  
จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 นี้  
หากสอบได้และได้รับการเรียกบรรจุ จะโอนอายุราชการมาได้หรือไม่  
และจะได้รับเงินเดือนเท่าใด**

ในกรณีนี้ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศษ 0206.2/ว13

ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 ไว้ดังนี้

1. ผู้ขอโอนต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. เป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งได้รับการเรียกตัวมาบรรจุและแต่งตั้ง และผู้เห็นสมควรใจที่จะโอน
- 3.

ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครสอบแข่งขันหรือสมัครเข้ารับการคัดเลือก และยินยอมให้ออนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกแล้ว

4. พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือกเมื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยตามผลการสอบแข่งขันหรือผลการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งและคุณวุฒิที่สอบแข่งขันได้

สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือกซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 หรือ อันดับ คศ.2 ให้ออนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 หรือ อันดับ คศ.2 แล้วแต่กรณี โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าเดิม ถ้าอัตราที่ได้รับอยู่เดิมไม่มีกำหนดในอันดับนั้น ให้ได้รับในอัตราใกล้เคียงแต่ไม่สูงกว่าเดิม และต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.1 หรือ อันดับ คศ.2 แล้วแต่กรณี

5. หากโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี นับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หากโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการพัฒนาผู้ที่รับโอนมา ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ดังนั้น หากได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดดังกล่าวก็สามารถนับอายุราชการได้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะ ครับ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา [เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.](#) เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559